



ประกาศโรงเรียนหนองไผ่

เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ ๓)

ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่ ๑๔๒๒/๒๕๖๔ เรื่อง การควบคุมการแพร่ของโรคติดต่ออันตราย และกำหนดมาตรการในการป้องกัน และการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ข้อที่ ๑๖ ให้ผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่ง เฝ้าระวังและตรวจสอบบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนที่เดินทางกลับมาจากต่างจังหวัดเพื่อปฏิบัติหน้าที่หรือเข้ารับการศึกษาในปี การศึกษา ๒๕๖๔ ให้มีการปฏิบัติตามมาตรการและเงื่อนไขใน ข้อ ๑๓ โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งสถานการณ์ ข้อมูลผู้ติดเชื้อภายในจังหวัดเพชรบูรณ์ และผู้ติดเชื้อภายนอกในระดับประเทศมีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้น

ดังนั้น ทางโรงเรียนหนองไผ่ตระหนักในความปลอดภัยของครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้ที่มาติดต่อราชการ โดยกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ดังนี้

๑. ครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดการเรียนการสอนตามที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from home) ที่พักอาศัยภายในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์เท่านั้น กรณีครูผู้สอนมีข้อจำกัดเรื่องสื่ออุปกรณ์ สื่อเทคโนโลยี สามารถมาจัดการเรียนการสอนที่ห้องเรียนคุณภาพของโรงเรียนได้

ยกเว้น คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราวทุกตำแหน่งให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๒. ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่ หรืองานราชการสำคัญของโรงเรียน หรือปฏิบัติหน้าที่เวรยามกลางวัน และกลางคืน ให้มาปฏิบัติหน้าที่ในช่วงเวลาที่กำหนด ต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีมาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนกำหนด ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T (Distancing, Mask Wearing, Hand Washing, Testing, Thai Cha na)

๔. การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๓๐ น. ด้วยเทคโนโลยีทางไกล เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนและการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในสถานการณ์ปัจจุบัน

๕. นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้ดำเนินการมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียน อย่างเคร่งครัด ในเวลาราชการ ตามปกติ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น.-๑๖.๓๐ น. กำหนดพื้นที่ติดต่อราชการ การรับ-ส่งเอกสารทางราชการ พัสดุ ที่บริเวณห้องประชาสัมพันธ์ และอาคารเพชรอำพัน เท่านั้น

๖. งดกิจกรรมนักเรียนและไม่อนุญาตให้มาทำกิจกรรมที่โรงเรียน ยกเว้นกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ หรือหากกรณีมีความจำเป็นให้ขออนุญาต และต้องได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการโรงเรียนเท่านั้น เพื่อประสานงานขออนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์ หลังจากนั้นให้ดำเนินการตามระเบียบของโรงเรียน

๗. ครูและบุคลากรทางการศึกษา งดการเดินทางออกนอกจังหวัดเพชรบูรณ์ หากมีความจำเป็นที่ต้องเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้ขออนุญาตตามระเบียบและรายงานให้สถานศึกษาทราบ ขออนุญาตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ และให้ดำเนินการตามข้อ ๑๓ มาตรการควบคุมผู้ที่เดินทางมาจากทุกจังหวัด ตามคำสั่งจังหวัดเพชรบูรณ์อย่างเคร่งครัด หากไม่ดำเนินการตามที่กล่าวข้างต้นถือว่าเป็นผู้ละเลย และไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

๘. งดให้บริการสถานที่ สนามกีฬา และการออกกำลังกายในลักษณะเป็นทีม จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง ยกเว้นการออกกำลังกายประเภทการเดิน การวิ่ง เพื่อสุขภาพ ในเวลา ๑๖.๓๐ น. - ๑๘.๐๐ น. เท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติ

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นางสาวอารีรัตน์ ชูรวง)
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองไผ่